

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง

1. มาตรการลดต้นทุน เพิ่มโอกาสการแข่งขันนำเกษตรกรไทยพ้นวิกฤติ
2. ภาพข่าว: ฝึกอบรม
3. เกษตรฯ จับตาสถานการณ์ภัยแล้งใกล้ขีด พร้อมดึงมือเกษตรกรฝ่าวิกฤติ
4. 28จังหวัดส่อขาดน้ำ'เกษตร'ระดมแจกจ่าย-ชุดบ่อบาดาลสู้วิกฤติ
5. แล้งประชิดเขตหนองจอก
6. พืชแล้ง-จ๋องตสาดสงกรานต์ขง'บึกตู่'รณรงค์แค่ดำหัว
7. ภัยแล้งลูกกลมขยับ28จว. เนะคนเมืองกรุงตุนน้ำสำรองเอาไว้
8. 'ฉัตรชัย'เผยฎีปุ๋นยอมเปิดตลาดนำเข้ามะม่วงเขียวเสวย-โชคอนันต์
9. "ฉัตรชัย" ขงนายกฯเลิกสาดน้ำ ภัยแล้งร้อนระอุสงกรานต์ปีนี้ขำใจ้อาจจ๋อยสนิท!
10. ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: อบรม
11. ภาพข่าว: ประชุม

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์  
มติชน  
มติชน  
กรุงเทพธุรกิจ  
โพสต์ทูเดย์  
ข่าวสด  
เดลินิวส์  
กรุงเทพธุรกิจ  
ไทยรัฐ  
สยามรัฐ  
ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*

# มาตรการลดต้นทุน เพิ่มโอกาสการแข่งขัน นำเกษตรกรไทยพ้นวิกฤติ



ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน มีแนวทางการขับเคลื่อนอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย การบริหารจัดการ และการตลาด โดยมีเป้าหมายสำคัญคือเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ผลผลิตได้มาตรฐาน มีตลาดรองรับสินค้าที่แน่นอน นำมาสู่รายได้ที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีอยู่ 6 เรื่องหลัก ได้แก่ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (โซนนิ่ง) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และธนาคารสินค้าเกษตรมีความชัดเจนมากขึ้น ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญ และขณะนี้เห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ประการแรก คือ การลดต้นทุนราคาปัจจัยการผลิต ทั้งค่าปุ๋ยเคมี

สารเคมี โดยได้รับความร่วมมือจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่ประกาศลดราคาปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะข้าว มันสำปะหลัง ยางพาราและปาล์ม น้ำมัน ลดมาจากปกติ 5-10% ประการที่สอง ลดต้นทุนค่าพันธุ์พืช โดยกรมการค้าภายในได้ประกาศลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจากราคาเดิมลงมาอีก 1 บาท ต่อ กก. ประการที่สาม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ลดค่าเช่าที่ดิน ยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นเวลา 1 ปี ขยายเวลาการขะหนัและลดอัตราดอกเบี้ย จาก 4% เหลือ 2%

นอกจากนี้ จากการประชุมคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง เรื่องการลดค่าเช่าที่นา ซึ่งแต่เดิมกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลดค่าเช่าที่นาให้ถูกลงเหลือ 800-1,000 บาทต่อไร่โดยเบื้องต้นมีความเห็นว่าอาจจะสามารถลดค่าเช่านาลงให้ต่ำกว่าปัจจุบัน เนื่องด้วยเกษตรกรหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง บวกกับภาวะเศรษฐกิจโลกทำให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่ง ค่าเช่าที่นา เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่เกษตรกรต้องแบกรับ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการคิดค่าเช่านาที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ เพื่อส่งข้อมูลให้กับกระทรวงมหาดไทยพิจารณาปรับลดค่าเช่าที่นาต่อไป

ต้นทุนสำคัญอีกอย่างของเกษตรกร โดยเฉพาะที่ทำการปศุสัตว์และประมง ได้แจ้งข้อมูลผ่านกรมปศุสัตว์ กรมประมงว่าต้นทุนการผลิตส่วนหนึ่งของเขาคือ ค่าไฟฟ้า สศก. จึงได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน เพื่อหารือเรื่องค่าไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนหนึ่งของเกษตรกรและไม่เคยปรับลดมาก่อน ซึ่งจากการหารือเบื้องต้นมีอยู่ 2 เรื่อง คือ ยกเว้นการเก็บค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี ให้กับเกษตรกร และการลดค่าความต้องการใช้ไฟฟ้า (ดีมานด์ชาร์จ) ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ต้องเสนอเรื่องดังกล่าวไปที่กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบและนำเรื่องเข้าสู่กรม. พิจารณานุมัติจึงจะดำเนินการได้ หากสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับเกษตรกรซึ่งนับเป็นเรื่องใหม่ ผวนวกกับการลดต้นทุนก่อนหน้าทั้งปัจจัยการผลิต พันธุ์พืช ปศุสัตว์ ประมง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าที่นา ก็จะช่วยให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดต่ำลงอย่างเด่นชัด อย่างไรก็ตาม มาตรการการลดต้นทุนและเพิ่ม

โอกาสในการแข่งขัน แม้จะดำเนินการเพื่อเกษตรกรทุกคน แต่ที่เน้นเป็นพิเศษคือในระบบเกษตรแปลงใหญ่จะมีมาตรการจูงใจ ด้านเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่มากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่มีความเชื่อมั่นในระบบ ที่ขับเคลื่อนตามแนวพระราชรัคือมี 4 ประสาน ได้แก่ หน่วยงานรัฐ คือกระทรวงเกษตรฯ



กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วมกับสถาบันการเงิน เช่น ธ.ก.ส. ออมสิน เป็นแหล่งเงินทุน บวกภาคธุรกิจเอกชนที่มารองรับด้านการตลาด และเกษตรกรผู้ผลิตในระบบแปลงใหญ่ที่มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ซึ่งเชื่อมั่นว่าระบบเกษตรแปลงใหญ่คือตัวชี้วัดที่สามารถตอบสนองนโยบายลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรได้เป็นอย่างดี เมื่อเกษตรกรนอกพื้นที่แปลงใหญ่ ได้เห็นความแตกต่างหรือความสำเร็จของแปลงใหญ่ทั้ง 76 แปลง รวมทั้งแปลงต้นแบบอีก 192 แปลง ก็จะเข้ามาสู่ระบบมากขึ้น ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายแปลงใหญ่หรือโซนนิ่งขยายผลได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากมาตรการต่างๆ ที่ลงไปถึงเกษตรกร น่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้ไม่ต่ำกว่า 15% จากการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรในแปลงใหญ่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างสนับสนุนการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพราะทำให้เกิดการรวมตัว ผลิตสินค้าแบบประณีต มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร ฉะนั้น เห็นว่าแปลงใหญ่น่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งของการปฏิรูปภาคเกษตรของไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการนำภาคเกษตรไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

# มติชน

Matchon  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13865

Col.Inch: 9.26

Ad Value: 10,186

ภาพขาว: ฝึกอบรม

หน้า: 10(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 30,558

คลิป: ขาว-ดำ



## ฝึกอบรม

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ โรงแรมเชียงใหม่การ์เด็นท์ จ.เชียงใหม่

[aukyjeerawan@gmail.com](mailto:aukyjeerawan@gmail.com) หรือโทร. 081-9887-973

## เกษตรฯ จับตาสถานการณ์ภัยแล้งใกล้ขีด พร้อมดึงมือเกษตรกรฝ่าวิกฤติ



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปัจจุบันแม้ว่าสถาบันพยากรณ์สภาพภูมิอากาศทั้งระดับนานาชาติและในประเทศหลายสำนัก ต่างพยากรณ์ว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะเริ่มเบาบางลงเนื่องจากอิทธิพลเอลนีโญลดลง โดยคาดการณ์ว่ากลางเดือนพฤษภาคม 2559 จะเข้าสู่ฤดูฝนตามปกติ

แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งระดับชาติ ปี 2558/59 ก็ยังไม่เมื่อนอนใจ ยังคงเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทั้ง 8 มาตรการ รวมถึงวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่อง เพราะหากฝนไม่ตกในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ สถานการณ์ภัยแล้งอาจรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้

จากการประเมินสถานการณ์น้ำในปี 2559 พบว่าปริมาณความต้องการใช้น้ำของประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปกติอยู่ในระดับ 15,487 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำใช้การได้ของประเทศมีอยู่ประมาณ 20,733 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะภาคการเกษตร ซึ่งมีประมาณ 6 ล้านไร่เรือน และมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 149 ล้านไร่ ที่มีความต้องการใช้น้ำในปริมาณร้อยละ 75 ของความต้องการทั้งหมด

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมบูรณาการงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงกลาโหม เตรียมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในเรื่องน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และสร้างแหล่งน้ำรวมทั้งสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำที่มีจำกัด โดยให้ทุกคนตระหนักและใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้คุณค่ามากที่สุด โดยล่าสุด กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการขับเคลื่อน



เรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารกับเกี่ยวสถานการณ์ภัยแล้ง สถานการณ์น้ำในเขื่อนหลัก ตลอดจนมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ให้กับเกษตรกรในทุกพื้นที่ได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ หรือ Single Command เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาที่ส่วนใหญ่จะเริ่มปลูกข้าวนาปี ในช่วงเดือนพฤษภาคม รวมทั้ง ต้องมีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหาของเกษตรกร ว่ามาตรการหรือโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งที่ดำเนินการอยู่ยังสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงต้องปรับให้เข้ากับความต้องการของเกษตรกรและสภาพความเป็นจริงด้วย เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้รายงานกลับมาที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อเสนอต่อรัฐบาล นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และจากการเก็บตัวอย่างและประเมินผลแบบเร่งด่วน RRA (Rapid Rural Appraisal) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า เกษตรกรใน



พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ประสบปัญหาภัยแล้ง มีความพึงพอใจมาตรการที่ 4 มากที่สุดคือ มาตรการเสนอโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้านชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง เนื่องจากเป็น

# มติชน

Matchon  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13865

หน้า: 10(กลาง)

Col.Inch: 51.78

Ad Value: 56,958

PRValue (x3): 170,874

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรกร จับตาสถานการณ์ภัยแล้งใกล้ขีด พร้อมตั้งมือเกษตรกรฝ่าวิกฤติ

ความต้องการของเกษตรกรโดยตรงที่ต้องการให้กระทรวงเกษตร หรือภาครัฐช่วยแก้ปัญหา ส่วนความพึงพอใจลำดับถัดมา มาตรการที่ 2 คือ มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน เกษตรกรเห็นว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระในการชำระหนี้คืนให้ยัดระยะเวลาออก



ไปได้ รองลงมาเป็นมาตรการที่ 1 คือ มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ที่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพทดแทนการปลูกข้าวนาปรังที่ไม่สามารถปลูกได้ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้น้ำทุกกลุ่มหรือทุกคนในประเทศไทย สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำทั้งหมดให้ลดลงและประหยัด รวมถึงยับยั้งการรั่วไหลของน้ำได้เพียงร้อยละ 5 - 10 ก็จะทำให้ได้น้ำคืนมาถึงร้อยละ 7.5 ซึ่งมากกว่าน้ำที่ต้องการอุปโภคบริโภคทั้งปีเสียอีก.....หากทำได้เช่นนี้ "ภัยแล้ง" ก็จะไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวอีกต่อไป



## >'เกษตร'ระดมแจกจ่าย-ชุดบ่อบาดาลสู่วิกฤติ

# 28จังหวัดปล่อยขาดน้ำ

กปก.ทุ่ม 8 หมื่นล้าน  
ดันยุทธศาสตร์ 5 ปี  
ขยายพื้นที่ประปา

"เกษตร"ประกาศเพิ่ม 28 จังหวัด 76 อำเภอ  
เสี่ยงขาดน้ำ เร่งระดมรถน้ำแจกจ่าย-ชุดบ่อ  
บาดาลให้ความช่วยเหลือ เล็งหารือนายกฯ วาง  
มาตรการเข้มใช้น้ำเล่นสงกรานต์ บอร์ด กปก.  
ไฟเขียวงบประมาณ 8.1 หมื่นล้าน เดินหน้า  
แผนยุทธศาสตร์ 2560-2564 ขยายพื้นที่  
บริการ พร้อมเร่งวางท่อสูบน้ำดิบแก้ปัญหา  
ประปา"ละเชิงเทรา-ชลบุรี" ด้านนายกฯลงพื้นที่  
อุทัยธานีวันนี้ ติดตามที่ดินทำกิน-แก้มัญฉิ่ง

นายจรัสชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนัก  
นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการการ  
ประปาส่วนภูมิภาค(กปก.) เปิดเผยวานนี้  
(25ก.พ.)ว่า กปก. กำลังเร่งผลักดันองค์กรให้  
ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ  
สังคมของประเทศ รวมถึงการเข้าสู่ประชาคม  
อาเซียนเต็มรูปแบบ ที่จะทำให้มีความต้องการ  
ใช้น้ำประปาเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี  
ในปี 2560-2564 ให้ กปก.เป็นองค์กรสมรรถนะ  
สูงที่มีความมั่นคงทั้งด้านการเงิน การบริหาร  
อำนาจต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

### : 28จังหวัด

จัดการแหล่งน้ำ การบริการน้ำประปาให้แก่  
ประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยเฉพาะ  
ในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง รวมไปถึงด้านการ  
วางแผนและการลงทุน

### กปก.ควัก8หมื่นล้านปรับปรุงประปา

ทั้งนี้ บอร์ด กปก. ได้อนุมัติงบประมาณ  
81,386 ล้านบาท เพื่อเป็นต้นทุนในการพัฒนา  
องค์กรให้ครบทุกด้าน รวมถึงอนุมัติแผนปฏิบัติ  
การประจำปีงบประมาณ 2560 ของ กปก. ซึ่งตั้ง  
เป้าหมายว่าจะขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อ  
ให้ประชาชนมีโอกาสดูใช้น้ำที่สะอาดเพิ่มขึ้นอีก  
250,000 ราย

ส่วนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข  
สถานการณ์ภัยแล้งปี 2559 คณะกรรมการ กปก.  
เน้นย้ำให้ กปก. ทุกสาขาที่มีความเสี่ยงประสา  
นกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด พร้อมติดตาม  
ความก้าวหน้าโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง และ  
อนุมัติงบประมาณ 290 ล้านบาท วางท่อส่งน้ำดิบ  
จากฝ่ายท่าลาดถึงสถานีสูบน้ำดิบวัดด่านเงิน  
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา  
การขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้งให้กับผู้ใช้น้ำ  
จำนวนกว่า 30,000 ราย ในอ.พานทอง บ่อทอง  
และพนัสนิคม ได้อย่างยั่งยืน

### สร้างน้ำดื่มโรงเรียน-ปลูกป่าต้นน้ำ

นายจรัสชัย กล่าวว่า กปก. ให้ความสำคัญ  
กับการดำเนินกิจการขององค์กรควบคู่ไปกับ  
การทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คณะ  
กรรมการ กปก. จึงอนุมัติ 3 โครงการ เพื่อ  
สนับสนุนโครงการระบบประปาสุขภาพ โรงเรียน  
บ้านพนาหนองหิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดย  
การสร้างระบบประปาที่มีคุณภาพให้นักเรียนได้  
มีน้ำสะอาดดื่ม

โครงการสานสัมพันธ์คนปลายน้ำสู่คนต้นน้ำ  
แมกลองกับโครงการสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่า  
ต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
จ.ราชบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ  
ในพื้นที่ป่าต้นน้ำแมกลองที่ถูกทำลาย และ  
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพุทธมณฑล  
จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นสถานที่สำหรับดำเนิน  
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่พักผ่อน  
ของประชาชน

### ลำชีแห้งขาดไม่มีน้ำสูบน้ำประปา

ขณะที่ จ.ชัยภูมิ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าใน  
ลำชีแห้งขาด ส่งผลให้สถานีสูบน้ำกว่า 60 แห่ง  
ไม่มีน้ำให้สูบเพื่อใช้สำหรับการผลิตน้ำประปา  
ตลอดทั้งสาย กรมชลประทานต้องเร่งกันสร้าง  
ฝายชะลอน้ำตลอดช่วงลำน้ำเพื่อขุดน้ำเป็น  
ระยะให้ต้นระดับน้ำเก็บกักสูงขึ้นถึงหัวเครื่องสูบ  
น้ำของสถานีแต่ละแห่ง เพื่อสามารถนำน้ำขึ้นมก  
เก็บกักไว้สำรองผลิตน้ำประปา

## เสี่ยงขาดน้ำเพิ่มอีก28 จังหวัด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/2559 ว่า จากการตรวจสอบเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้ มีพื้นที่หรือจังหวัดที่มีแนวโน้มขาดแคลนน้ำเพิ่มเติมอีก 28 จังหวัด 76 อำเภอ

หลังจากที่ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้งไปแล้ว 246 อำเภอ ใน 12 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนล่างของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและ

ภาคเหนือตอนบนและเป็นเขตนอกพื้นที่ชลประทาน ประกอบด้วย 1.กำแพงเพชร 2.กาญจนบุรี 3.กรุงเทพฯ 4.จันทบุรี 5.ชัยภูมิ 6.เชียงราย

7.นครนายก 8.ชัยนาท 9.นครปฐม 10.นครราชสีมา 11.นครสวรรค์ 12.นนทบุรี 13.ปราจีนบุรี 14.อุทัย 15.พัทลุง 16.พิจิตร 17.เพชรบูรณ์ 18.มุกดาหาร 19.ลพบุรี 20.สุโขทัย 21.สุพรรณบุรี 22.อุทัยธานี 23.ฉะเชิงเทรา 24.ปทุมธานี 25.พิษณุโลก 26.สงขลา 27.สระแก้ว 28.อุบลราชธานี

## ระดมรถน้ำ-ชุดบ่อบาดาลช่วยภัยแล้ง

ทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมการจัดการหน้าเข้าไปให้กับพื้นที่ดังกล่าว ประกอบด้วย 2 วิธี คือ 1.การขุดเจาะน้ำบาดาล และ 2.การใช้รถขนน้ำเพื่อส่งน้ำช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยเบื้องต้นที่ประชุมได้แบ่งงานกับแต่ละกระทรวงเพื่อดูแลในแต่ละพื้นที่ไว้แล้ว ประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบใน 15 จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7 จังหวัด และกระทรวงเกษตรฯ อีก 6 จังหวัด ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. เป็นต้นไป

นอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเริ่มบินออกปฏิบัติการทำฝน โดยมีการตั้งจุดปฏิบัติการ 8 จุด ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุดรธานี พิษณุโลก หัวหิน สุราษฎร์ธานี กำแพงจันทบุรี นครราชสีมา จันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. เช่นกัน

"พื้นที่ขาดแคลนน้ำเพิ่มเติม 28 จังหวัดนั้น ยืนยันว่า จะยังมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอนแต่มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำซึ่งเราจะเข้าไปช่วยเหลือ แต่สำหรับในภาคการเกษตรนั้น ทางรัฐไม่สามารถส่งน้ำสนับสนุนได้"

## เล็งมาตรการเข้มใช้น้ำสงกรานต์

ส่วนเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมีขึ้นในเดือนเม.ย.นี้ และคาดว่าจะมีการใช้น้ำมากขึ้น จะหารือ

กับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อออกมาตรการประหยัดน้ำที่เข้มงวดขึ้นเพื่อให้พื้นที่ที่อยู่ในปัจจุบัน สามารถเพียงพอไปถึงช่วงฤดูฝนหน้าประมาณเดือนพ.ค.-ส.ค.2559

"กรมชลยืนยันว่าน้ำกินน้ำใช้มีเพียงพอจนกว่าฤดูฝนหน้าที่จะถึง แต่เมื่อใกล้เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งคนไทยเล่นสาดน้ำกัน ยอมรับว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ทุกภาคส่วนต้องหารือกันอีกครั้งเพื่อให้ออกมาแล้ว การปฏิบัติไม่กระทบต่อประชาชนและการละเล่นของไทย หากจะใช้มาตรการบังคับเพื่อไม่ให้มีการขนน้ำขึ้นรถบรรทุกเพื่อเล่นสงกรานต์ ไม่น่าจะกระทบความรู้สึกของคนไทยมากนักน้อยเพียงใด จึงต้องหารือกันก่อน"พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว

## นายกฯลงพื้นที่อุทัยตรวจภัยแล้ง

ด้านพล.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงการลงพื้นที่จ.อุทัยธานี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ในวันที่ (26 ก.พ.) ว่า เป็นการติดตามความคืบหน้า ของรัฐบาล ในการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน โดยนายกฯจะมอบปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย พันธุ์ปลา เป็นต้น



ตุนน้ำดื่ม : ชาวกัมพูชาจำนวนมากนำรถเข็นเข้ามาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดและบรรจุลงในฝั่งไทย ด้านตลาดโรงเกลือ เพื่อนำไปกักตุนไว้ใช้ หลังพื้นที่หลายจังหวัดของกัมพูชาที่ติดกับชายแดนไทย ภัยแล้งเริ่มรุนแรงถึงขั้นขาดแคลนน้ำดื่ม

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/ไฟกัส

วันที่: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10018

หน้า: 1 (บนซ้าย), 16, 13

Col.Inch: 106.54 Ad Value: 255,696

PRValue (x3): 767,088

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 28จังหวัดส่งขอขาน้ำ'เกษตร'ระดมแจกจ่าย-ชุดบอบาตาลสู้วิกฤติ

จากนั้นในช่วงบ่าย นายภาจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการการส่งน้ำหีบเสลาซึ่งเป็นโครงการเชื่อมแอนกประสงค์ขนาดใหญ่ ที่เก็บกักน้ำได้ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ส่งน้ำทั้งหมด 143,500 ไร่ในฤดูฝน และในฤดูแล้ง 2,250 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญเป็นแหล่งประมงน้ำจืดของ จ.อุทัยธานี ซึ่งเมื่อเข้าหน้าแล้งโครงการดังกล่าวจะช่วยในเรื่องน้ำแก่เกษตรกรที่เพาะปลูกโดยใช้น้ำน้อย ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่



## แล้งประชิดเขตหนองจอก

โพสต์ทูเดย์ - พล.อ.ฉัตรชัย ระดม 3 กระทรวง วึ่งส่งน้ำแก้มัยแล้ง 3 เดือนที่กรุงเทพฯ โดนทางเลขเขตหนองจอก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/2559 ได้สรุปพื้นที่ใกล้วิกฤตที่จะต้องมีการช่วยเหลือในการจัดหาหน้าอุปโภคบริโภคในช่วง 3 เดือนนับจากนี้ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการจัดหาหน้าให้พื้นที่วิกฤตต่างๆ

สำหรับพื้นที่ใกล้วิกฤตขาดแคลนปัจจุบันมีทั้งสิ้น 28 จังหวัด 76 อำเภอ

โดยพบว่าในพื้นที่กรุงเทพฯ มี 1 เขตที่เป็นพื้นที่ใกล้วิกฤตแล้ว คือ เขตหนองจอก

“เรื่องน้ำกินน้ำใช้เป็นเรื่องเร่งด่วน

ต้องรีบดำเนินการ” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

นายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรมชลประทาน กล่าวว่า จากการวิเคราะห์

สถานการณ์น้ำพบว่าพื้นที่เสี่ยงขาดแคลน

น้ำ 878 อำเภอ และขณะนี้พบพื้นที่ระดับ

ใกล้วิกฤตแล้ง 28 จังหวัด 76 อำเภอ คาด

ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้า หรือในช่วงเดือน

ก.พ.-เม.ย. จะมีพื้นที่ขาดแคลนน้ำ 391

อำเภอ โดยจังหวัดที่เสี่ยงขาดน้ำอุปโภค

บริโภค เช่น กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา

นครราชสีมา และกาญจนบุรี

# พิษแล้ง-จ้องด อาดสงกรานต์

ขง'บิกตู'  
รณรงค์  
แค่ดำหัว  
รวมว.เกษตรฯ  
เตรียมชง  
□ อ่านต่อหน้า 14

## ● พิษแล้ง □ ต่อจากหน้า 1

นายทฯ รณรงค์รดน้ำดำหัวช่วงสงกรานต์แทนการเล่นสาดน้ำ หวั่นกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุน เหตุสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตแล้ว 28 จังหวัด นักวิชาการชี้ภาครัฐขาดความเข้มงวดในการบริหารจัดการน้ำ จนใช้มากเกินพอดี ทำกระทบระบบประปา อากาศแปรปรวนทั่วไทย พายุลูกเห็บถล่มภาคเหนือหลังคาบ้านเปิดเปิงหลายร้อยหลัง ส่วนใต้ก็คลื่นลมแรงเรือตั้งเกยตื้นเข้าฝั่งกันวัน

### ★ ลูกเห็บถล่มพะเยา

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 25 ก.พ. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 6 ความว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ คาดว่าจะปกคลุมถึงวันที่ 28 ก.พ. ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าและมีลมแรง โดยภาคเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้อ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่ 25-28 ก.พ.นี้ไว้ด้วย

วันเดียวกัน นายกร มหาวงศ์นันท์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดพะเยา (ปก.พะเยา) เผยว่า เมื่อช่วงบ่ายถึงค่ำวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา เกิดพายุฝนและลูกเห็บพัดถล่มสร้างความเสียหายในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ในส่วนของจ.พะเยาได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ดอกคำใต้ อ.แม่ใจ อ.จุน และอ.ปง จำนวน 8 ตำบล 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนพังเสียหายไม่น้อยกว่า 300 หลังคาเรือน โดยทหาร ร.17พัน.4 มทบ.34 พะเยา และอปท.ในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว

### ★ แพร่-ลำปางก๊วย

เช่นเดียวกับที่จ.แพร่ นายการันย์ เกื้อวันชัย นายอำเภอลอง พร้อมนายประกอบ คำไม้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอลอง ร่วมกับกำลังทหาร ม.พัน.12 ค่ายพระยาไชยบูลย์ อ.เด่นชัย, เจ้าหน้าที่ อบต.บ่อเหล็กทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ราษฎรบ้านน้ำดุ่ม ตำรวจความเสียหายและทำการซ่อมแซมบ้าน หลังจากเกิดพายุฝนพัดถล่มในพื้นที่ ต.บ่อเหล็กทอง, ต.หัวทุ่ง, ต.ปากกวาง และต.ห้วย

ส่วนที่ อ.เกาะคา จ.ลำปาง ได้รับความเสียหายหลายจุดเช่นเดียวกัน โดยบริเวณชุมชนบ้านน้ำล้อมหมู่ 1 ต.เกาะคา มีบ้านเรือนกว่า 100 หลัง ถูกพายุพัดหลังคาปลิวหายไป ชาวบ้านได้ออกสำรวจและเก็บซากกระเบื้องที่แตกหักออกพร้อมเร่งทำความสะอาดบ้านเรือน ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านแต่ละแห่งได้ประกาศเสียงตามสายให้ลูกบ้านที่ประสบภัยพิบัติสำรวจทรัพย์สินของตนเอง เพื่อที่จะแจ้งยอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่เทศบาล ต.เกาะคาแม่ยาวก็ออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว เพื่อที่จะเร่งจัดสรรงบประมาณช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

สำนักงานปท.ลำปาง ได้รับรายงานว่ามีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 3 อำเภอ คือ อ.เกาะคา

3 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 37 หลัง, อ.ห้างฉัตร 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 9 หลัง และอ.เถิน 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน เสียหายบางส่วน 35 หลัง รวมความเสียหาย 3 อำเภอ 7 ตำบล 14 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหายทั้งหมด 81 หลังคาเรือน

### ★ ตั้งแกมเมืองคอนหนีคลื่นแรง

ด้านสถานการณ์คลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้ หลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ. ชาวประมงพื้นบ้านในตำบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ต่างเร่งนำเรือเข้าฝั่งหลังจากได้นำเรือออกทะเลหาปลาในช่วงเช้ามีดของวันเดียวกันนี้ โดยต้องรีบนำเรือกลับเข้าฝั่งก่อนเวลาเนื่องจากคลื่นลมเริ่มรุนแรงในช่วงเที่ยงและจะไปสงบอีกครั้งในช่วงเย็น

ขณะที่คลื่นลมริมทะเลอ่าวปากนครมีความสูง 2-4 เมตร ซัดเข้าฝั่งตลอดเวลา แต่ไม่รุนแรงเหมือนครั้งก่อน ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านได้ทยอยนำเรือหลบคลื่นเข้าไปจอดอยู่ตามลำคลองซอยต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบจากคลื่นขนาดใหญ่ที่พัดเข้าฝั่งจนได้รับความเสียหายเหมือนครั้งที่ผ่านมา และทำตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของชาวประมงเอง

เช่นเดียวกับชาวประมงพื้นบ้าน และเรือนำเที่ยวขนาดเล็กรอบ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ต่างหยุดให้บริการ และงดออกทำการประมงชั่วคราว หลังรับทราบประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าเที่ยวขนาดเล็กที่ให้บริการนักท่องเที่ยวทางทะเลในระยะใกล้ๆ เช่น เกาะเตตน ต้องหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวและนำเรือไปหลบคลื่นเพื่อความปลอดภัย

ต่อมาเวลา 10.40 น. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และมีลม

กรร โขกแรงทั่วพื้นที่ โดยที่บริเวณท่าเทียบเรือ บ้านทองกรด ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย ซึ่งเป็น จุดที่เรือนำเที่ยวขนาดเล็กลงจะให้บริการนักท่องเที่ยว พบว่าเรือนำเที่ยวและเรือประมงพื้นบ้าน ได้จอดหลบคลื่นลมจำนวนมาก โดยเรือ บางลำได้นำเรือไปจอดในจุดที่ปลอดภัย เพื่อ ป้องกันคลื่นที่มีกำลังแรงจะซัดทำให้เรือเสียหายได้เช่นที่ผ่านมานอกจากนี้ พบว่านักท่องเที่ยวบางส่วนต้องผิหวงที่ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวดำน้ำดูปะการัง และเที่ยวบนเกาะเต๋น เนื่องจากผลกระทบจากสภาพอากาศดังกล่าว

ส่วนที่ จ.สตูล เกิดลมพายุพัดบ้านเรือนชาวบ้านหมู่ที่ 1 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล เสียหาย 20 หลังคาเรือน และยังอยู่ระหว่างตรวจสอบอีก เนื่องจากลมกรร โขกแรงเป็นระยะ จากความแรงของลมสร้างความเสียหายหลังคาบ้านปลิวข้าวของภายในร้านค้าขายของชำตู้แช่เครื่องคั้นนมได้พัดพังเสียหาย โต๊ะเก้าอี้กระจัดกระจาย

## ★ จ่อห้ามสาดน้ำสงกรานต์

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลถึงกระแสข่าวที่น้ำอาจจะไม่พอใช้สำหรับอุปโภค บริโภค ว่า รัฐบาลยืนยันมีน้ำพอใช้จนถึงต้นเดือนส.ค. ขณะนี้การประปานครหลวงให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ ส่วนภาคการเกษตรขอความร่วมมือให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย และขอขอบคุณที่ชาวนาลดการทำนาปรังในช่วงนี้

เมื่อถามว่ามีรายงานว่าจะระงับมีน้ำทะเลหนุนอาจส่งผลกระทบต่อชาวกรุงเทพฯ จะได้รับในเรื่องการใช้น้ำ จะมีมาตรการหยุดจ่ายน้ำเป็นเวลาหรือไม่ พ.อ.หญิงทักษดา กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการงดจ่ายน้ำ ช่วงแรกเป็นมาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำก่อน คณะทำงานที่เกี่ยวข้องยืนยันแล้วว่าจะมีน้ำเพียงพอในการอุปโภค บริโภคในพื้นที่กรุงเทพฯ เพราะคาดการณ์ว่า ตั้งแต่เดือนพ.ค.จะมีปริมาณฝนตกลงมา ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลของประเทศไทยอยู่แล้ว

ขณะที่พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เตรียมหารือกับ พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับการใช้น้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าอาจกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุน ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานต้องบริหารจัดการน้ำค่อนข้างเข้มงวดเพื่อให้พื้นที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถเพียงพอไปถึงช่วงฤดูฝนหน้าประมาณเดือน

พ.ค.-ส.ค. เบื้องต้นเตรียมรณรงค์ให้เล่นสงกรานต์กันแบบรดน้ำคำหัวเพราะใช้น้ำแต่น้อย ส่วนกรณีที่มีการนำถังน้ำใส่รถบรรทุกขนเพื่อสาดเล่นสงกรานต์จะใช้มาตรการภาคบังคับหรือไม่ คงต้องพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง

## ★ 28 จว.ขาดแคลนน้ำ

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/2559 ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ภัยแล้ง พบว่า ขณะนี้มีพื้นที่หรือจังหวัดที่มีแนวโน้มจะขาดแคลนน้ำเพิ่มเติม 28 จังหวัด รวม 76 อำเภอ ประกอบด้วย 1.กำแพงเพชร 2.กาญจนบุรี 3.กรุงเทพฯ 4.จันทบุรี 5.ชัยภูมิ 6.เชียงราย 7.นครนายก 8.ชัยนาท 9.นครปฐม 10.นครราชสีมา 11.นครสวรรค์ 12.นนทบุรี 13.ปราจีนบุรี 14.พระนครศรีอยุธยา 15.พัทลุง 16.พิจิตร 17.เพชรบูรณ์ 18.มุกดาหาร 19.ลพบุรี 20.สุโขทัย 21.สุพรรณบุรี 22.อุทัยธานี 23.ฉะเชิงเทรา 24.ปทุมธานี 25.พิษณุโลก 26.สงขลา 27.สระแก้ว 28.อุบลราชธานี

ดังนั้น รัฐบาลได้เตรียมการจัดการหาน้ำเข้าไปให้กับพื้นที่ดังกล่าว ประกอบด้วย 2 วิธีคือ 1.การขุดเจาะน้ำบาดาล และ 2.การใช้รถขนน้ำเพื่อส่งน้ำช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยเบื้องต้นที่ประชุมได้แบ่งงานกับแต่ละกระทรวงเพื่อดูแลในแต่ละพื้นที่ไว้แล้ว ประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบใน 15 จังหวัด ปก. 7 จังหวัด และกระทรวงเกษตรฯ อีก 6 จังหวัด ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.นี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะเริ่มบินออกปฏิบัติการทำฝนเทียม โดยตั้งฐานปฏิบัติการที่เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุรธานี พิษณุโลก หัวหิน สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี นครราชสีมา และจันทบุรี ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.เช่นกัน

ด้านนายเสรี สุกรพิศชัย ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในรายการเจาะข่าวเด่น สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ถึงการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงหนึ่งว่า ปัญหาภัยแล้งในปีนี้นอกจากฝนไม่ตกตามช่วงเวลาและตกน้อยมากแล้ว การระบายน้ำชลประทานมากเกินไปจะทำให้เกิดน้ำกร่อยซึ่งเป็นปัญหาในการผลิตน้ำประปา โดยปี 2559 ไทยมีต้นทุนน้ำประมาณ 3,000 ล้านบาท รัฐบาลต้องมีวินัยในการปล่อยน้ำตามนโยบาย โดยเฉพาะปรับปรุงต้องไม่ให้เสีย น้ำในส่วนอุปโภค

บริโภคถึงจะเพียงพอ

ส่วนความเหมาะสมพื้นที่การเกษตรลุ่มเจ้าพระยาตอนบนควรใช้น้ำประมาณวันละ 4 ล้านลบ.ม. ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใช้น้ำวันละ 6 ล้านลบ.ม. แต่ขณะนี้มีการใช้น้ำมากเกินไปจนน้ำพอดี จะส่งผลให้โรงงานผลิตน้ำประปาไม่มีน้ำเข้า ข้อมูลภาพรวมขณะนี้ ปี 2557-2558 มีน้ำในเขื่อนรวมกันประมาณ 6,777 ล้านลบ.ม. แต่ปี 2558-2559 มีน้ำเพียง 4,250 ล้านลบ.ม. ซึ่งพื้นที่ใช้น้ำเส้นลุ่มเจ้าพระยาตั้งแต่จ.นครสวรรค์ ถึงกรุงเทพฯ ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค 440 ล้านลบ.ม. รักษาระบบนิเวศ 544 ล้านลบ.ม. พืชไร่วางผลไม้ 280 ล้านลบ.ม. และภาคอุตสาหกรรม 6 ล้านลบ.ม.

## ★ ร.พ.บุรีรัมย์เร่งสร้างอ่าง

วันเดียวกัน นางฉัตรพร ราษฎร์ศรัศตี ผวจ.พิจิตร พร้อมพล.ต.เบญจรงค์ บริสุทธิ์พันธุ์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.สุพจน์ บูรณาจารี ผบ.กกล.รส.มทบ.ที่ 36 ร่วมปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกน้ำสะอาดของมทบ.ที่ 36, ปก.พิจิตร และอปท.ในพื้นที่รวม 13 คัน ที่หมู่ที่ 4 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร เพื่อนำน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค แจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งตามพื้นที่ต่างๆ หลังจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาหลายแห่งแห้งขอด โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมและแม่น้ำพิจิตรเก่า

ส่วนสถานการณ์ปริมาณน้ำภายในเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองเผยว่า ล่าสุดมีปริมาณน้ำเหลือใช้การอยู่ที่ 83 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28 ของความจุที่เก็บ 314.49 ล้านลบ.ม. โดยปริมาณน้ำต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่

ผ่านมากกว่า 48 ล้านลบ.ม. โดยเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนเกษตรกรให้งดทำการเพาะปลูกข้าว นาปรังและพืชฤดูแล้งทุกชนิดจนกว่าปริมาณน้ำต้นทุนภายในเขื่อนนั้นจะเพิ่มขึ้นหรือจะเข้าสู่ฤดูฝนปี 2559 เนื่องจากปริมาณน้ำที่จัดส่งออกไปนั้นเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงเท่านั้น แต่พบว่าบรรดาเกษตรกรยังลอบสูบน้ำไปยังแหล่งกักเก็บเพื่อทำนาปรังจำนวนหลายพันไร่

ขณะเดียวกัน นพ.สุริยา รัตนปริญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ออกประกาศถึงโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง 23 แห่ง รวมถึงสาธารณสุขอำเภอทั้ง 23 อำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ปีที่: 25

ฉบับที่: 9221

หน้า: 1(ซ้าย), 14

Col.Inch: 113.40 Ad Value: 124,740

PRValue (x3): 374,220

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พิษแล้ง-จ้องดسادสงกรานต์ขง'บิกตู'รณรงค์แก้ดำหัว

(รพ.สด.) อีก 227 แห่ง เร่งกักเก็บสำรองน้ำสะอาดให้เพียงพอ ทั้งนี้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค น้ำที่ใช้น้ำสำหรับการผ่าตัด ชักล้างประกอบอาหารในโรงครัว น้ำดื่มสำหรับผู้ป่วยและญาติ หากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใดสุ่มเสี่ยงที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำให้ประสานขอสนับสนุนน้ำจากอปท.ในพื้นที่ หรือรายงานมายังสาธารณสุขจังหวัด เพื่อประสานการประปาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ

# ภัยแล้งลูกกลมขยับ28จว.

## แนะคนเมืองกรุง ตุนน้ำสำรองเอาไว้

ภัยแล้งลามเพิ่มอีก 28 จังหวัด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดนด้วย “สมิทธ” อัดกรมชลฯ-การไฟฟ้า ไม่รู้จำนวนน้ำที่แท้จริง ชี้ได้เขื่อนมีแต่ดินตะกอนเต็มไปหมด เตือนคน

♦ อ่านต่อหน้า 9

ภัยแล้ง

□ ต่อจากหน้า 1

เมืองหลวงอย่าประมาท กักตุนน้ำสำรองไว้ใช้ “ผช.โฆษกฯ” ยันมีน้ำใช้ถึงเดือน ส.ค. หลายจังหวัดอ่วม คลองรังสิตประจวบคีรีขันธ์น้ำแห้งขอดที่เมืองเลยรุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี น้ำตกชาติตระการ-เขื่อนลำแะวิกฤติ

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คาดว่าจะมีพื้นที่ใกล้วิกฤติขาดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอีก 28 จังหวัด จึงสั่งให้เตรียมรับมือแก้ไข ในจำนวนนี้มีกรุงเทพฯ เขตหนองจอกด้วย ขณะเดียวกันกรมฝนหลวง จะเร่งทำฝนหลวงใน 8 จังหวัดตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป

ด้าน ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานมูลนิธิภัยพิบัติ กล่าวถึงข้อมูลน้ำที่กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ระบุว่า มีน้ำใช้การได้ 3,000 ล้าน ลบ.ม. ว่า เป็นการคาดการณ์เท่านั้น โดยดูจากเสาหลักมาตรวัดน้ำที่ปักไว้ ตั้งแต่สร้างเขื่อนใหม่ๆ จนตอนน้ำเขื่อนใหญ่อายุกว่า 60 ปี ทำให้แนวกันเขื่อนมีแต่ดินตะกอน กรวดทรายเต็มไปหมด ข้างล่างเป็นตะกอนมากมาย ปัญหาที่น้ำแห้ง หน่วยงานเหล่านี้ยังไม่เคยลงไปวัดได้ น้ำว่าระดับน้ำที่แท้จริงในเขื่อนต่าง ๆ มีจำนวนเท่าไร ทั้ง 2 หน่วยงานนี้ควรไปวัดน้ำที่มีปริมาณน้ำแท้จริง เป็นตัวเลขแน่นอนออกมาให้สาธารณะรับรู้

ดร.สมิทธ ระบุต่อว่า ปัญหาจากนี้ไปจะมากขึ้น เพราะชาวบ้านตักสูบน้ำกลางทาง

จะห้ามชาวบ้านได้อย่างไร ระหว่างระบายน้ำจากเขื่อนใหญ่มากรุงเทพฯที่เป็นพื้นที่ปลายน้ำ ปริมาณน้ำไม่พอผลัดกันน้ำเต็มในช่วงเดือนสองเดือนหน้าน้ำแห้งมาก คนออกมาเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือวิกฤติขาดแคลนน้ำที่สามารถช่วยตัวเองและครอบครัวได้อย่างประมาท ต้องจัดหาถังน้ำสำรองไว้ให้มีน้ำกินน้ำใช้ก่อน เพราะช่วงนั้นการประปาจะมีมาตรการไม่ปล่อยน้ำตลอด 24 ชม. โดยเฉพาะช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ต้องปิดประตูระบายน้ำไม่ให้น้ำเต็มเข้าระบบ

ด้าน พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผช.โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลยืนยันมีน้ำพอใช้จนถึงต้นเดือน ส.ค.นี้ ตอนนี้การประปาฯนครฯให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ และพื้นที่ กทม. มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน เพราะคาดการณ์ว่าตั้งแต่เดือน พ.ค. จะมีฝนตกลงมาตามปกติ

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งต่างจังหวัด เริ่มที่ จ.นครนายก บริเวณคลองรังสิตประจวบคีรีขันธ์ น้ำศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ ระดับน้ำได้แห้งขอดเกือบตลอดทั้งสาย จนทำให้สามารถเดินลงไปกลางคลองได้ ที่ จ.เลย แม่น้ำสายหลักกับ



◀ เริ่มแล้ง...สภาพลำคลองใน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เขตรอยต่อกับ อ.บ้านนา จ.นครนายก เริ่มแห้งขอดตื้นเขินจากวิกฤติภัยแล้งลูกกลม ทำให้ชาวบ้านต้องช่วยกันขุดรอกกลางคลองให้น้ำไหลผ่าน

แหล่งน้ำธรรมชาติได้แห้งขอดขยายเป็นวงกว้างแล้ว นับว่ารุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี จ.พิษณุโลก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น้ำตกชาติตระการ กระจายน้ำจากชั้นบนไหลลงมาชั้นล่างน้อยมาก หรือแทบไม่มีน้ำไหลลงมาเลย จ.นครราชสีมา เขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี ปริมาณน้ำในเขื่อนเหลือแค่ 84 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 30 ของความจุอ่างเท่านั้น จากความจุทั้งหมด 275 ล้าน ลบ.ม. ที่ จ.สกลนคร แหล่งน้ำขนาดใหญ่เริ่มชะลอการปล่อยน้ำแล้ว เพื่อเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ในเวลายากแกล่น จ.ปทุมธานี ลำคลองใน อ.หนองเสือ ที่เชื่อมต่อกับคลองใน อ.บ้านนา จ.นครนายก ดินเงินบางแห่งแห้งขอด ชาวบ้านทั้ง 2 อำเภอเดือดร้อนอย่างหนัก.

## 'ฉัตรชัย'เผยญี่ปุ่นยอมเปิดตลาดนำเข้ามะม่วงเขียวเสวย-โชคอนันต์

"ฉัตรชัย"เผยญี่ปุ่นไฟเขียวเปิดตลาดมะม่วงเขียวเสวย-โชคอนันต์ให้ไทยเพิ่มภายใต้กรอบเจเอป้า เชื่อผู้บริโภคตอบรับเหมือนพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรร่วมกับ มกอช. ส่งคำร้องขอเปิดตลาดมะม่วงเขียวเสวยและโชคอนันต์ไปยังกระทรวงเกษตรฯของญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนธ.ค.2556 และได้หารือด้านเทคนิคในการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านความปลอดภัยอาหาร ภายใต้กรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น (JTEPA)

อีกทั้งยังเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นในการเจรจาวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและญี่ปุ่นหลายครั้ง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯทั้ง 2 ฝ่ายต่างเร่งดำเนินการตามกระบวนการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช(SPS) ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ และเมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯของญี่ปุ่นได้ออกประกาศอนุญาตให้นำเข้ามะม่วงสดพันธุ์เขียวเสวยและโชคอนันต์จากไทย โดยเริ่มส่งออกได้ตั้งแต่วันที่

ออกประกาศเป็นต้นไป

"การเปิดตลาดมะม่วงครั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้เร่งรัดกระบวนการภายในให้เป็นกรณีพิเศษเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญประกอบด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงเกษตรฯของทั้งสองประเทศ จึงใช้ระยะเวลานับตั้งแต่ยื่นขอเปิดตลาดเพียง 2 ปี จากปกติที่ต้องใช้เวลามากกว่า 3 ปีขึ้นไป"

น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นอนุญาตให้นำเข้ามะม่วงสดจากไทย 5 สายพันธุ์คือน้ำดอกไม้ มหานคร แรต พิมเสนแดง และหนั่งกลางวัน ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภค โดยเฉพาะเรื่องรสชาติและเนื้อสัมผัสที่หวานละมุน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ทำให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

กระทรวงฯเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดมะม่วงผลสดของไทยในญี่ปุ่น จึงมอบให้ มกอช. เติมน้ำเจรจาขอเปิดตลาดเพิ่มอีก 2 สายพันธุ์ เนื่องจากคาดว่ามะม่วงเขียวเสวยและโชคอนันต์ จะได้รับความนิยมในญี่ปุ่นเช่นเดียวกับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของไทยที่ครองตลาดอยู่

## ● ภัยแล้งรื้อระอุสงกรานต์ปีนี้ชาโ้จอาจจ๋อยสนิท!

### “ฉัตรชัย” ชงนายกฯเลิกสาดน้ำ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดือน เม.ย.ของทุกปี มีการใช้น้ำมากกว่าปกติ จนกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักที่ระบายน้ำ จึงเตรียมเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้น้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเบื้องต้นจะรณรงค์ให้เล่นสงกรานต์แบบดั้งเดิม คือรดน้ำคำหัว เพราะใช้น้ำในปริมาณน้อย ส่วนกรณีประชาชนนำถังน้ำใส่รถบรรทุกขนสาดเล่นสงกรานต์ จะใช้มาตรการภาคบังคับหรือไม่ คงต้องพิจารณาให้รอบคอบ ขณะนี้กรมชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำค่อนข้างเข้มงวดเพื่อให้มีน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถเพียงพอไปถึงช่วงฤดูฝนหน้าประมาณเดือน พ.ค.-ส.ค.2559

“ยืนยันว่าน้ำกินน้ำใช้มีเพียงพอจนกว่าฤดูฝนที่จะถึงนี้แต่เมื่อใกล้เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งคนไทยชอบเล่นสาดน้ำกันเป็นจำนวนมากนั้น ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ทุกภาคส่วนต้องหารือกันอีกครั้งเพื่อให้ออกมาแล้วการปฏิบัติไม่กระทบต่อประชาชนและการละเล่นของไทยเรื่องการใช้น้ำสำหรับประเทศไทยต้องคุยกันในเรื่องของการร่วมมือเพื่อประหยัดน้ำหากจะ

ใช้มาตรการบังคับเพื่อไม่ให้มีการขนน้ำขึ้นรถบรรทุกเพื่อเล่นสงกรานต์เพราะหวั่นซ้ำเติมปริมาณน้ำต้นทุนของไทย”

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่เป็นประเพณี แต่ขณะนี้เป็นประเพณีที่ต้องเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ขณะนี้ถือเป็นเสาหลักในการนำเงินตราเข้าสู่ประเทศจำนวนมากไม่น้อย เมื่อเทศกาลสงกรานต์กลายเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวง ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม การเล่นสาดน้ำแม้จะไม่ใช่วิถีปฏิบัติของไทยแต่เดิม แต่เมื่อประเพณีเป็นเรื่องของการเล่นสนุกสนานเทศกาลปีใหม่ของไทยจึงจำเป็นต้องขอความเห็นจากทั้งนายกรัฐมนตรีและกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไทยอยู่ในช่วงวิกฤติภัยแล้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนสำคัญของปีนี้มีน้อยกว่าปีที่แล้วอย่างมาก เช่น เขื่อนภูมิพลปีนี้มี 840 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากปีที่แล้วมี 5,821 ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ปีนี้มี 1,502 ลบ.ม. ปีที่แล้ว 5,540 ลบ.ม. เขื่อนป่าสักปีนี้ 396 ลบ.ม. จากปีที่แล้ว 507 ลบ.ม. เป็นต้น.



## สังคม สยามรัฐ



↑ อบรม...ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรจับประเด็นให้เป็นข่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมอบรม ที่สถาบันเกษตรราชการ พหลโยธิน เมื่อวันก่อน



**ประชุม** ● นายวัชรพันธุ์ จันทขจร เลขานุการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ซ้าย) ร่วมด้วย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กลาง) และ นายโอกาส กลั่นบุญชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ (ขวา) ร่วมงานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือในโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรีเมื่อเร็ว ๆ นี้